

## ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ “จี เอส ที” (GST)

### GST คืออะไร?

GST หรือ “Goods and Services Tax” (ภาษีการขายและการบริการ) เป็นระบบภาษีทางอ้อมที่รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 โดยจัดเก็บจากทุกครั้งที่มีการชำระเงินเพื่อซื้อขายสินค้าหรือบริการ ในอัตราร้อยละ 6 ของมูลค่าสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

ระบบภาษี GST นี้จะนำมาใช้ทดแทนระบบภาษีการขายสินค้าและบริการเดิม ซึ่งมีความซับซ้อนในการคำนวณและจัดเก็บ เนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีจากแหล่งผลิตในหลายอัตรา

### ประเทศไทยมี GST หรือไม่?

ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีทางอ้อมในลักษณะเดียวกันในชื่อ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” ตั้งแต่ปี 2535 ปัจจุบันมีอัตรามาตรฐานที่ร้อยละ 10 ของมูลค่าสินค้า/บริการ และจัดเก็บจริงที่อัตราร้อยละ 7 นอกจากนี้ ประเทศส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันมีการจัดเก็บภาษีทางอ้อมในลักษณะคล้ายกันนี้ โดยบางประเทศในยุโรปมีการจัดเก็บในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 25

### สินค้าที่ผ่านการซื้อขายเพื่อแปรรูปหลายครั้งจะต้องเสียภาษีซ้ำซ้อนหลายรอบหรือไม่?

ไม่ เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียได้เปิดให้โรงงานผู้ผลิตสินค้าสามารถขอคืนภาษีที่ได้ชำระไปสำหรับสินค้าที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้

### ราคาสินค้าในมาเลเซียจะเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่?

โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีจากระบบที่มีหลายอัตราเป็นระบบที่มีอัตราเดียว จึงทำให้ราคาของสินค้าและบริการบางประเภทอาจเพิ่มสูงขึ้นได้

นอกจากนี้ สินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานหลายรายการ อาทิ เนื้อสัตว์และอาหารทะเลสดหรือแช่แข็ง ไข่ไก่และไข่เป็ดสดหรือดองเค็ม ขนมปังแถว ผัก ผลไม้ ข้าวสาร น้ำตาล เกลือ น้ำมันพืชประกอบอาหาร น้ำมันดีเซลและเบนซิน 95 ยาสามัญ รวมถึงบริการของสถานเอกอัครราชทูตฯ

ได้รับการยกเว้น GST

## คนไทยในมาเลเซียต้องจ่าย GST หรือไม่?

คนไทยที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ระยะยาวในมาเลเซียจะต้องจ่าย GST เช่นเดียวกับชาวมาเลเซีย

## เราจะจ่าย GST ได้อย่างไร?

ร้านค้าหรือผู้ให้บริการจะเป็นผู้เรียกเก็บ GST โดยตรงจากลูกค้าหรือผู้รับบริการเมื่อมีการชำระเงิน และจะรวบรวมนำส่งให้แก่รัฐบาลมาเลเซียต่อไป

## GST สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามหรือไม่?

องค์กรพิทักษ์ของมาเลเซียได้ชี้ว่ารัฐบาลมาเลเซียสามารถเรียกเก็บ GST ได้ตามความจำเป็น โดยไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามลิงค์ (ภาษามาเลเซีย) <http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/kajian-terhadap-cukai-barangan-dan-perkhidmatan-gst>

## นักท่องเที่ยวชาวไทยต้องจ่าย GST หรือไม่?

นักท่องเที่ยวมีหน้าที่ต้องจ่าย GST สำหรับสินค้าและบริการที่ได้อุปโภคหรือบริโภคในประเทศมาเลเซีย รวมถึงสินค้าประเภทสุราและยาสูบ และสินค้าควบคุมบางประเภท นอกจากนี้ โดยปกติแล้ว ร้านค้าในมาเลเซียมีหน้าที่จะต้องเรียกเก็บ GST โดยตรงจากลูกค้าหรือผู้รับบริการอยู่แล้ว สำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักศึกษาที่กำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยที่

(ก) ซื้อสินค้าในมาเลเซียในร้านค้าเดียวกันมูลค่ามากกว่า 300 ริงกิตขึ้นไป (ภายใน 1 วัน)

(ข) ประสงค์ที่จะนำสินค้านั้นทั้งหมดกลับไปบริโภคหรืออุปโภคที่ประเทศไทย (อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งซื้อไว้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน) และ

(ค) เดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน

สามารถสอบถามร้านค้าที่นั่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการขอรับภาษี (หักค่าธรรมเนียม) คืนได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติทั้ง 8 แห่งในมาเลเซียก่อนการเดินทางกลับประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

6 เมษายน 2558